

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๙๖๐๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผ่าน Digital Wallet

เรียน รอง - นรม. (นายอนุทินฯ) และรัฐ - มท., รัฐ - มท., ยธ., รมช. - กค. (นายเผ่าภูมิฯ), เลขา - สคก., ผู้ว่า - ธปท., ปล.กก.นโยบายโครงการเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผ่าน Digital Wallet

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ได้มีผู้รายงาน และเสนอความเห็น ดังนี้

๑. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล) รายงานความคืบหน้า เกี่ยวกับการดำเนินโครงการเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผ่าน Digital Wallet (โครงการฯ) ว่า ปัจจุบันได้มีการ เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ และในขั้นตอนต่อไป จะต้องมีการตรวจสอบสิทธิของผู้ลงทะเบียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาความเหมาะสม ในการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ภารกิจ
กระทรวงมหาดไทย	ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร
กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร)	ตรวจสอบข้อมูลรายได้ของประชาชน ณ ปีภาษี ๒๕๖๖
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ	นำส่งข้อมูลเงินฝาก ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ไปยัง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก	ช่วยประสานงานกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในการจัดเตรียมข้อมูลเงินฝากและช่วยประมวลผล ข้อมูลเงินฝากดังกล่าว
กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์)	ตรวจสอบข้อมูลผู้อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบมาตรการ หรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐ	ตรวจสอบข้อมูลผู้ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืน หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐ

๒. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความเห็นว่า กระทรวงการคลังควรเร่งจัดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ให้ชัดเจน ถูกต้องตรงกัน

/๓. เลขาธิการ ...

๓. เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าการมอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ นั้น แต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติได้ตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น ๆ อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต่าง ๆ ควรเร่งรัดดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล) รายงานและมอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน

(นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๕๒ (ธิตินันท์), ๑๕๐๓ (ลลิตา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

หมายเหตุ : รอง - นรม. (นายอนุทินฯ) และรัฐ - มท. : จึงเรียนยืนยันมา

รมช. - กค. (นายเผ่าภูมิฯ)

รัฐ - มท., ยธ. : จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เลขา - สคก., ผู้ว่า - ธปท., ปธ.กก.นโยบายโครงการเติมเงินฯ : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ